



“ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยการยื่น ส่ง และรับคำคู่ความและเอกสารทางระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2560” ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว มีผลใช้บังคับในวันที่ 4 พฤษภาคม 2560

สำนักงานศาลยุติธรรม แจ้งว่า “ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยการยื่น ส่ง และรับคำคู่ความและเอกสารทางระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2560” ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนที่ 49 ก วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 มีผลใช้บังคับในวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 โดยสรุปสาระสำคัญ คือ คู่ความหรือทนายความที่มีความประสงค์จะใช้ระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งหมายถึงระบบงานของศาลเพื่อรองรับการยื่น ส่ง และรับคำฟ้อง คำคู่ความ คำสั่งศาล หมายเรียก หมายอื่นๆ รวมทั้งเอกสารทางคดีในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ สามารถลงทะเบียนต่อศาลเพื่อรับ Username และ Password สำหรับการเข้าระบบ เมื่อเข้าระบบแล้วสามารถยื่นคำฟ้องตั้งต้นคดีทางระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์ได้ตลอดเวลาที่ระบบเปิดใช้งาน ในส่วนของการชำระเงินผ่านระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์ คู่ความหรือทนายความสามารถเลือกชำระผ่านบัตรเครดิต ผ่านทางบัญชีธนาคารหรือวิธีการอื่นตามประกาศของสำนักงานศาลยุติธรรม และการส่งพิมพ์เอกสารจากระบบให้ถือว่าเป็นสำเนาที่ได้รับการรับรองตาม ป.วิ.แพ่ง แล้ว ทั้งนี้ เมื่อศาลใดมีความพร้อมที่จะดำเนินการตามข้อกำหนดดังกล่าวให้ออกประกาศของศาลแจ้งให้ทราบทั่วกันและอาจกำหนดแนวทางปฏิบัติของศาลนั้นได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดนี้ อ่านรายละเอียดของประกาศราชกิจจานุเบกษาในเรื่องดังกล่าวได้ที่ <http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/049/37.PDF>

แบบแสดงความประสงค์โยกย้ายของผู้พิพากษาอาวุโส วาระ 1 ตุลาคม 2560

สำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม แจ้งว่า ด้วยสำนักงานศาลยุติธรรมจะพิจารณาดำเนินการเรื่องโยกย้ายแต่งตั้งข้าราชการตุลาการให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างและแทนกัน ในวาระโยกย้ายแต่งตั้ง 1 ตุลาคม 2560 จึงสมควรสอบถามความประสงค์โยกย้ายของผู้พิพากษาอาวุโสซึ่งรับราชการในแต่ละศาล โดยขอให้ศาลรวบรวมแบบแสดงความประสงค์ดังกล่าวส่งกลับไปยังสำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ทั้งนี้ สามารถดูรายชื่อผู้พิพากษาอาวุโสซึ่งขอให้ตอบแบบแสดงความประสงค์โยกย้ายวาระ 1 ตุลาคม 2560 และดาวน์โหลดแบบแสดงความประสงค์ได้จากเว็บไซต์ของสำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม http://www.ojc.coj.go.th/doc/data/ojc/ojc_1493798524.pdf